
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 120  �  120. mál.

Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um framhaldsskóla í Mosfellsbæ.

Frá Valdimar L. Friðrikssyni.

Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að framhaldsskóli rísi í Mosfellsbæ eins og nefnd á
vegum ráðuneytisins hefur mælt með samkvæmt svari ráðherra við fyrirspurn frá Rannveigu
Guðmundsdóttur í vor (775. mál á 132. löggjafarþingi)? Ef svo er, hvenær er áætlað að skól-
inn taki til starfa?


